

Số: 884/PGDDĐT

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 7 năm 2019

V/v Triển khai thanh toán thu phí thông
qua dịch vụ ngân hàng

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH và THCS;

Căn cứ Công văn số 1106/ UBND-VX ngày 29/5/2019 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc thanh toán thu phí thông qua dịch vụ ngân hàng tại các trường học trên địa bàn thành phố;

Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác về Triển khai thực hiện các giải pháp thanh toán thông qua dịch vụ ngân hàng áp dụng cho các trường học trên địa bàn giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB, Công ty CP MISA;

Việc thanh toán đã được Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam phối hợp cùng Công ty CP MISA phối hợp triển khai theo hai hình thức:

- Thanh toán qua thẻ trả trước “M.WOW” của MSB trên ứng dụng SISAP của MISA.
- Thanh toán qua mã QR Code do MSB cung cấp.

Hai phương thức thanh toán này giúp phụ huynh có thêm phương thức thanh toán cho các khoản thu theo quy định của nhà trường hàng tháng một cách thuận tiện, nhanh chóng và được miễn phí hoàn toàn đối với phụ huynh và nhà trường.

Được tích hợp với phần mềm quản lý các nguồn thu của Công ty Cp MISA cho các trường học, thuận tiện đối với kế toán nhà trường trong việc đối soát các giao dịch chuyển khoản thanh toán của phụ huynh hàng tháng đến tài khoản nhà trường do Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam cung cấp. Trích xuất các báo cáo qua phần mềm kế toán MISA Mimoso.NET trường đang sử dụng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện việc hợp tác với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Bình Dương triển khai các giải pháp thanh toán; Hợp tác với VPDD Công ty Cổ Phần MISA tại TP Hồ Chí Minh triển khai phần mềm Quản lý nguồn thu từ năm học 2019-2020 vào công tác quản lý của nhà trường.

Kế hoạch triển khai thanh toán dành cho trường học – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Bình Dương (đính kèm)

Thực hiện: Đề nghị hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về PGDĐT để xem xét giải quyết./.

TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Chết